



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในตำแหน่งคณงาน ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓ มกราคม ๒๕๖๘ (ในวันและเวลาราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวเพ็ญประภา หมายมี	๐๑	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร โดยผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสภาพ และเข้าห้องสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากเข้าห้องสอบสายเกิน ๑๕ นาที คณะกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังกล่าวข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบตามเอกสาร/หลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯ เป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครฯ ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครฯ รายใดมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ ในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก และหากตรวจสอบพบว่ามีปลอมแปลงเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการสมัครฯ จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครฯ และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิจิตร พนมเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก